

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๑๑๓๓๐



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและขอปรับปรุงแนวทางดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำสิ้นเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๓๓๓๓

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและขอปรับปรุงแนวทางดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำสิ้นเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำสิ้นเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

๒. เห็นควรให้ความเห็นขอการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๔๘๑,๖๕๗,๑๙๙.๗๗ บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้ว เพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้เป็นฐานการผลิตการเกษตรต่อไปได้ ตลอดจนเพื่อให้แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเข้ารับชำระหนี้แทนเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเจ้าหนี้มีความชัดเจนทั้งในส่วนของขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สถาบันเจ้าหนี้มีความมั่นใจในการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และบริหารจัดการหนี้ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ควรสนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสและช่องทางการตลาดที่ชัดเจน พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างวินัยด้านการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำสิ้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตอีก

/๓. เห็นควร ...

๓. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมติคณะรัฐมนตรี ไปหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ ๓ ปี และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๕๒ หรือ ๕๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: athipong@nesdc.go.th